



# เอกสารข่าว

คณะกรรมการการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ  
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา  
ฉบับที่ ๓๖/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการ สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ หมายเลข CA 426 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี นายสมชาย แสวงการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นการพิจารณาสำคัญ ดังนี้



## พิจารณาหารือแนวทางและมาตรการในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙



คณะกรรมการได้มีข้อห่วงใยพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลรวมทั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) อย่างต่อเนื่องและเป็นการระบาดที่คาบเกี่ยวในช่วงปลายปี ๒๕๖๔ เป็นช่วงที่คนไทยในหลายพื้นที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นแต่กลับมีสายพันธุ์โอไมครอน (Omicron) ที่ได้รับการยืนยันว่ามีความสามารถในการแพร่ระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์เดลตา (Delta) โดยคาดว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ จะมีสัดส่วนของการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนทั่วโลกเป็นวงกว้าง รวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยคณะกรรมการเห็นว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต้องเร่งรัดการควบคุมโรค

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีการเดินทางกลับภูมิลำเนาและการฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเตรียมพร้อมยกระดับความเข้มงวดของมาตรการในด้านต่าง ๆ เพื่อบริการประชาชนเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัด โดยทุกฝ่ายควรตระหนักถึงการป้องกันโรคและตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางกลับจากภูมิลำเนาและท่องเที่ยวหลังเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งต้องมีมาตรการควบคุมการระบาดทั้งการเฝ้าระวัง การตรวจคัดกรอง การฉีดวัคซีน รวมถึงการจัดเตรียมทรัพยากรรองรับการระบาด คณะกรรมการ เห็นควรให้มีการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาและการบริหารจัดการวัคซีนให้กับประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค COVID - ๑๙ อย่างใกล้ชิด และในระยะต่อไปเห็นควรให้เชิญกระทรวงสาธารณสุขมาให้ข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมต่อไป

## ติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค

- การเร่งรัดเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการได้เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒-๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งได้มีการหยิบยกประเด็นการแก้ไขปัญหาของผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในการประชุมหารือดังกล่าวที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการเร่งรัดเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้มีมติเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ได้แก่ ผู้แทนจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑๐ ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ต่อไป

- พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน Comment to access additional สืบเนื่องจากคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่) .. พ.ศ. .... โดยในเบื้องต้น ที่ประชุมเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ ควรมีการกำหนดนิยามความหมายของคำว่า "ผู้เสียหาย" ให้ชัดเจนว่ามีความหมายตามนิยามเช่นเดียวกับคำว่า "ผู้เสียหาย" ตามมาตรา ๒ (๔) ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือไม่ ทั้งนี้ ที่ประชุมจะได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่) .. พ.ศ. .... อย่างต่อเนื่องต่อไป

- ติดตามการจัดระเบียบการค้าออนไลน์ สืบเนื่องจากการค้าออนไลน์ในปัจจุบันมีการขยายตัวและเติบโตเพิ่มมากขึ้น จนกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากผู้บริโภค และส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคมที่ผู้ประกอบการพยายามนำเทคโนโลยีมาส่งเสริมช่องทางในการทำตลาด ในขณะที่เดียวกันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ของผู้ประกอบการบางรายที่ใช้ช่องทางผ่านระบบการค้าออนไลน์ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของแพลตฟอร์ม แสวงหาประโยชน์อื่นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเอาเปรียบผู้บริโภคทางการค้า หรือถูกฉ้อโกงจากมิชฉาซีพบางรายที่ใช้ช่องทาง การค้าออนไลน์เป็นเครื่องมือ ดังนั้น เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค คณะกรรมการจึงเห็นควรให้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้วยการเชิญหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หาแนวทางการจัดระเบียบการค้าออนไลน์ที่เหมาะสมในสภาพบริบทของสังคมปัจจุบันต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการยังมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับการขายสินค้าประเภท "กล่องส้ม" ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันว่าเข้าข่ายลักษณะเป็นการพนัน อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๔ หรือไม่ จึงเห็นควรมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาเรื่องดังกล่าวเพื่อหาแนวทางในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคไม่ให้ถูกหลอกลวงและตกเป็นเหยื่อจากการถูกเอาเปรียบ



- พิจารณาติดตามแนวทางการปรับปรุงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสิทธิมนุษยชนฯ ได้มีการพิจารณาแนวทางแก้ไขจุดอ่อน/ปัญหา/อุปสรรคเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของรัฐบาลและของคณะกรรมการ ตสร. วุฒิสภา โดยในเบื้องต้น ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะสำคัญ คือ รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารกระบวนการปฏิรูปประเทศให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบและร่วมกันขับเคลื่อนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับผู้ที่มีบทบาทในระดับพื้นที่ เช่น ผู้นำชุมชน ผู้นำทางความคิด หรือหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นกลุ่มบุคคลที่นำสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศลงสู่ภาคประชาชนในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบทบาทของสภาองค์กรชุมชนในพื้นที่ชุมชน โดยในระยะต่อไปเห็นควรเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนระบบชุมชนตำบลเข้มแข็งตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางสังคมและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองและด้านสังคม

